

Số: **31** /BC- BPC

Đắk Glei, ngày **12** tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XV**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Công văn số 37/TTHĐND-CV, ngày 24/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XV. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

## **I. GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**

### **1. Kết quả đạt được**

Qua thẩm tra Báo cáo của UBND huyện, Ban Pháp chế nhận thấy UBND huyện đã tiếp thu, trả lời và giải quyết cơ bản đầy đủ đối với những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Trước Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XV và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XV có 62 nội dung cử tri kiến nghị. Trong đó, có 28 ý kiến, kiến nghị đã được UBND huyện và các cơ quan, đơn vị tiếp thu ghi nhận (*chiếm 45,16%*); 34 ý kiến, kiến nghị thuộc loại trả lời, giải thích với cử tri (*chiếm gần 54,38%*). Các kiến nghị đã được UBND huyện báo cáo, thông tin, trả lời cơ bản đầy đủ; nội dung giải quyết, trả lời tương đối sát với kiến nghị của cử tri, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, cho thấy trách nhiệm của UBND huyện cùng các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri đã từng bước được nâng lên; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp.

### **2. Về hạn chế, khuyết điểm**

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND huyện<sup>1</sup>, Ban nhận thấy có 01 nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần, kéo dài đã được UBND huyện xem xét, trả lời qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước nhưng đến nay cử tri vẫn còn ý kiến<sup>2</sup>.

## **II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong thời gian tới, Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện và các đơn vị liên quan cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

### **1. Đối với UBND huyện**

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề cử tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến đời sống, dân sinh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo các nội dung trả lời, giải quyết phải chính xác, kịp thời, hết trách nhiệm và đúng thẩm quyền theo quy định; tránh trả lời chung chung, né tránh, thiếu căn cứ.

Tăng cường chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo các nội dung giải quyết, trả lời cử tri có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần.

### **2. Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện**

Đề nghị tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam huyện các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia giải quyết tốt các kiến nghị từ cơ sở.

### **3. Đối với Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện**

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giải thích về chính sách, những lợi ích của việc thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn huyện nhằm tạo sự

---

<sup>1</sup> Báo cáo số 97/BC-HĐND ngày 15/12/2021 của Thường trực HĐND huyện.; Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 25/01/2022 của Thường trực HĐND huyện

<sup>2</sup> Cử tri thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei: Đề nghị huyện đẩy nhanh các thủ tục để đề nghị 2 cơ quan Bưu điện và điện lực tỉnh Kon Tum cho ý kiến về phần đất giành cho thôn làm hội trường, vì hiện nay thôn không có nơi để sinh hoạt và triển khai các nhiệm vụ của thôn, thị trấn, huyện.



đồng thuận cao của người dân trong việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; theo dõi, rà soát, tổng hợp, phân loại ý kiến cử tri chính xác, đúng thẩm quyền; cập nhật thông tin kịp thời, không tổng hợp những nội dung đã giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước (*trừ các nội dung tiếp tục phát sinh sau giải quyết kiến nghị cử tri*).

Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ ba xem xét./.

**Nơi nhận**

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**  
**KT/TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Đình Quốc Kiên**